



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 011/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร กำหนดให้มีการตรวจทาน
ข้อสอบและตรวจทานคะแนนของนักเรียน เพื่อให้การสอบและผลการสอบของนักเรียนมีความถูกต้อง เหมาะสม มีความ
ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน โรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	รองผู้อำนวยการ
นายจเด็จ	อาศนะ	รองผู้อำนวยการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการ
นางชวีพร	นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และประสานงานกับทุกฝ่ายให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

นางพรจิตต์ ไกรขุนทด	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางสาวรัชณี ภูหลงเพ็ญ
นายสุพล พรหมกุล	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางนันทยา พรหมกุล
นางสุชาดา ทองสมบูรณ์	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางเรียม ธีรปฐวี
นางนิธิตา เบ้าศรี	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางสาวบรรจง มุกดา
นางอุบล เจริญศิริ	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางอรนุช ไวยรรเทา
นางยุพิน ภูคำแสน	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา
นางเสนีย์ พวงมาลา	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางยุพิน ขุนทอง
นางรัชชัญญ์ เชิดสูงเนิน	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางรุ่งตะวัน ครองทรัพย์
นางอัมพร จรรย์พันธุ์	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางสาวอรนภา เทพเกาะ
นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นางกัลยาณี พลบำรุง
นางสุดาวดี โชติเกียรติเวช	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นายปัญญา พรหมณ์ไธสง
นางวิภา เมืองสอน	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นายจ่านงค์ หอมยี่
นายปรีดา มุขพรหม	ตรวจทานข้อสอบและคะแนนคู่กับ	นายวิเชียร เสาวกุล

มีหน้าที่ ตรวจทานข้อสอบ และคะแนนระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาค ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ
เนื้อหา ภาษา เวลา คะแนนให้ถูกต้องตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยให้สลับเปลี่ยนกันตรวจทาน
ในการตรวจทานข้อสอบและการนับคะแนน ให้แต่ละระดับตรวจสอบกันเอง

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

(นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร